

ด่วนที่สุด

ที่ พย ๐๐๒๓.๓/ว ๓๖๖๗



ศาลากลางจังหวัดพะเยา  
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเชียงม่วน และภูกามยาว) นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๓๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด  
๒. แบบตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับรายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พัดลม) เพิ่มเติมจากแบบบูรณาการตามแบบ มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแบบมาตรฐาน มีความเหมาะสม และคุ้มค่า จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมืออำเภอ ดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (รูปแบบ ไฟล์ Excel) ส่งให้จังหวัดทราบ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ klumnganbp@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับเทศบาลเมืองขอให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลภายในเวลาที่กำหนดด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูธนะ ชมภูมิ่ง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๔๔๔-๙๖๒๒ - ๒๔ ต่อ ๑๓

9/1/2017

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๑๒๓๕



๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง กำชับและตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรายงานว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งได้รับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พัสดุ) เพิ่มเติมจากแบบรูปรายการตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกินความจำเป็น ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่า และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแบบมาตรฐาน มีความเหมาะสม และคุ้มค่า จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีความเหมาะสม คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ และการจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (รูปแบบไฟล์ Excel) ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dlasuksa@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๒๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ปริญาภรณ์ / นายภูวดล โทร. ๐๖๓ ๒๗๑ ๕๔๑๑

แบบตรวจสอบการก่อสร้างอาคารเขียนและอาคารประกอบ (เฉพาะอาคารประกอบประสงค์) ของโรงงานซึ่งตั้งต้องคำกรณีส่วนท้องถิ่น

จังหวัด.....

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	สถานที่	จำนวนอาคารประสงค์ (หลัง)		งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรเพื่อใช้ในการก่อสร้างเฉพาะอาคารประกอบประสงค์ (ระบุงบประมาณที่ได้รับในแคตล๊อก)	การดำเนินการก่อสร้าง		รายการครุภัณฑ์ที่จัดซื้อเพิ่มเติมจากแบบรายการที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ	การคิดงบบุคลากรที่จัดซื้อเพิ่มเติมจากแบบรายการที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ	
					อาคารประกอบประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย ตามแบบมาตรฐาน สด.	อาคารประกอบประสงค์ ตามแบบที่ อบท. กำหนด		การดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปตามแบบรายการที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ	การดำเนินการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบรายการที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ (ระบุเหตุผล)		มีความเหมาะสม	การคิดงบบุคลากรที่จัดซื้อเพิ่มเติม
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

373



<https://bit.ly/3THzack>

ชื่อ-สกุล

( )

(ท้องถิ่นจังหวัด/มอบกลุ่มงานส่งเสริมฯ)

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ที่

สามารถติดต่อได้ กรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้รายงาน